

**29/04/16 THỨ SÁU TUẦN 5 PS Th. Ca-ta-ri-na Xi-ê-na, trinh nữ, tiên sĩ HT**  
**Ga 15,12-17**

<sup>15:12</sup> Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.

<sup>15:13</sup> Không ai có tình thương lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu.

<sup>15:14</sup> Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.

<sup>15:15</sup> Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của Thầy, Thầy đã cho anh em biết.

<sup>15:16</sup> Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em.

<sup>15:17</sup> Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.

### **YÊU THƯƠNG NHƯ CHÚA YÊU**

***“Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy yêu thương anh em.”*** (Ga 15,12)

**Suy niệm:** Nói về tình yêu là nói về sự sống và sự chết, bởi vì người ta sống vì yêu mà chết cũng vì yêu. Quả vậy, Đức Ki-tô đã sống và chết vì yêu thương con người. Ngài đã vượt qua từ cõi chết đến cõi sống, để minh chứng về công cuộc cứu chuộc vì yêu thương. Và Ngài dùng chính mẫu gương của Ngài để dạy chúng ta làm điều mà chính Ngài đã thực hiện: *“Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy yêu thương anh em”*. Ngài đã chết vì chúng ta để trở nên bạn hữu của chúng ta, và mời gọi chúng ta: *“Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy”*. Muốn trở nên bạn hữu của Chúa, chúng ta chỉ có một điều kiện: thương yêu nhau như Chúa đã yêu.

**Mời Bạn:** Điều Chúa kêu gọi chúng ta, dễ mà khó. Dễ hiểu, nhưng khó thực hiện. Ai trong chúng ta mà chẳng biết thương yêu. Nhưng yêu thương như Chúa yêu thì quả là điều không tưởng. Chính Chúa Giê-su cũng đã thực hiện điều chúng ta không thể tưởng tượng được. Mời bạn làm những gì bạn có thể để theo gương Ngài. Một mình bạn, khó đấy; nhưng với Ngài, đầy hy vọng.

**Chia sẻ:** Muốn yêu như Chúa yêu, trước hết, bạn đừng có kẻ thù. Muốn không có kẻ thù, bạn phải biết thứ tha. Muốn thứ tha cho người, trước hết, bạn hãy nhớ mình đã được Chúa thứ tha.

**Sống Lời Chúa:** Bạn là bạn hữu của Chúa đấy chứ? Cứ yên tâm thi hành những điều Chúa truyền dạy. Chúa sẽ nâng đỡ bạn.

**Cầu nguyện:** *“Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Để con đem yêu thương vào nơi oán thù...”*